

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		๑. ความสามารถที่ต้องการพัฒนา				๒. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา										
		ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา	โดยการเรียนรู้ (Training)	โดยวิธีอื่นๆ (Non-Training)	ช่วงเวลา	ชื่อสมรรถนะ	โดยการเรียนรู้ (Training)	โดยวิธีอื่นๆ (Non-Training)	ช่วงเวลา							
๑	นางสาวปรารถนา วัฒนศิริ		นักจัดการงานทั่วไป	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"	จัดอบรมภายในหน่วยงาน	ส่งอบรมภายนอก	มกราคม ๒๕๖๐	การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐							
๒	นางสุดดี ภูริชญา		เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"	จัดอบรมภายในหน่วยงาน	ส่งอบรมภายนอก	มกราคม ๒๕๖๐	การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐							
๓	นางพิมพ์พรพรหม แลคุ้ม		เจ้าหน้าที่งานสถิติ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"	จัดอบรมภายในหน่วยงาน	ส่งอบรมภายนอก	มกราคม ๒๕๖๐	การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐							
๔	นางสาวอภิญญา ศรีวิลเพิ่ม		เจ้าหน้าที่งานสถิติ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"	จัดอบรมภายในหน่วยงาน	ส่งอบรมภายนอก	มกราคม ๒๕๖๐	การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐							
๕	นางสาวสมานิต นางเนียม		เจ้าหน้าที่งานสถิติ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"	จัดอบรมภายในหน่วยงาน	ส่งอบรมภายนอก	มกราคม ๒๕๖๐	การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐							
๖	นายอรุณพร พลสืบถวิล		เจ้าหน้าที่งานสถิติ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"	จัดอบรมภายในหน่วยงาน	ส่งอบรมภายนอก	มกราคม ๒๕๖๐	การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐							

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		๓. ความสามารถที่ต้องพัฒนา				๒. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา			
				โดยวิธีอื่น ๆ (Non-Training) (ระบุ)		ชื่อสมรรถนะ	โดยวิธีการอบรม (Training)		โดยวิธีอื่น ๆ (Non-Training) (ระบุ)	ช่วงเวลา	
				จัดอบรมภายใน	ส่งอบรมภายนอก		จัดอบรมภายใน	ส่งอบรมภายนอก			
๗	นายอรรถชัย เติมพวงแดงวิญญู	ข้าราชการ	พนักงานงานสวัสดิภาพ	ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	จัดอบรมภายใน	ส่งอบรมภายนอก	ชื่อสมรรถนะ	จัดอบรมภายใน	ส่งอบรมภายนอก	ช่วงเวลา	โดยวิธีอื่น ๆ (ระบุ)
			เจ้าพนักงานสวัสดิภาพ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๘	นายสามารถ พยอมหอม		เจ้าพนักงานสวัสดิภาพ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๙	นายไอศูรย์ ณัฐชานนท์		นักวิชาการสวัสดิภาพ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๑๐	นายพิทพิสิทธิ์ โพธิ์นอก		นักวิชาการสวัสดิภาพ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๑๑	ว่าที่ร้อยตรีวัชร สืบพลาย		นักวิชาการสวัสดิภาพ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๑๒	นางสาวราตรี สมพา		เจ้าพนักงานสวัสดิภาพ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๑๓	นางสาวอัญญาอร สาระศาลิน		เจ้าพนักงานสวัสดิภาพ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		๑. ความสามารถที่ต้องพัฒนา				๒. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา				
				ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	โดยการเรียนรู้ (Training)		ชื่อสมรรถนะ	โดยการเรียนรู้ (Training)		โดยวิธีอื่นๆ (Non-Training) (ระบุ)	ช่วงเวลา	
					จัดอบรมภายใน	ส่งอบรมภายนอก		จัดอบรมภายใน	ส่งอบรมภายนอก			
๑๔	นายสุธน สังข์พรมภักดิ์	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๑๕	นางสาวจิราพร ชำดำ			พนักงานผู้ช่วยผู้สัตว	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๑๖	นายทอมมี ศุภศิริ			เจ้าพนักงานสัตวบาล	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๑๗	นายภาณุวัฒน์ ฮับใจ			เจ้าพนักงานสัตวบาล	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๑๘	นายคำมั่ง ยอดเพชร			เจ้าพนักงานสัตวบาล	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๑๙	นางสาวกรรณิศา คำครุฑ			เจ้าพนักงานสัตวบาล	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	
๒๐	นายภูษิตีโย นิลทกคุณจัน			เจ้าพนักงานสัตวบาล	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		๑. ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา				๒. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา				
		ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	โดยการฝึกอบรม (Training)		ชื่อสมรรถนะ	โดยการฝึกอบรม (Training)		โดยวิธีอื่นๆ (Non-Training) (ระบุ)	ช่วงเวลา	
					จัดอบรม ภายใน สบงฯ	ส่งอบรม ภายนอก สบงฯ		จัดอบรม ภายใน สบงฯ	ส่งอบรม ภายนอก สบงฯ			
๒๑	นางสาวพัชรา กล่อมดี		พนักงานราชการ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	มกราคม ๒๕๖๐	
๒๒	นายสามารถ เปรมปรีดี		พนักงานราชการ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	มกราคม ๒๕๖๐	
๒๓	นางสาวอัจฉรา สุขพร		พนักงานราชการ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	มกราคม ๒๕๖๐	
๒๔	นายอนุกุล ขมิ้นอ่อน		พนักงานราชการ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	มกราคม ๒๕๖๐	
๒๕	นายไมตรี ดอนไพธออน		พนักงานราชการ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	มกราคม ๒๕๖๐	
๒๖	นายสุรเชษฐ์ อิ่มเรือน		พนักงานราชการ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	มกราคม ๒๕๖๐	
๒๗	นายแสงทอง เกิดศิริ		พนักงานผู้ช่วยชั่วคราว	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	มกราคม ๒๕๖๐	
๒๘	นางสาวปวีณรัตน์ ต้นดีไพจิตร		พนักงานราชการ	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"	/		การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐	มกราคม ๒๕๖๐	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง		๑. ความสามารถที่ต้องการพัฒนา				๒. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา				
		ข้าราชการ	พนักงานราชการ	โดยสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา		โดยการฝึกอบรม (Training)		โดยการฝึกอบรม (Training)		ชื่อสมรรถนะ	โดยวิธีอื่นๆ (Non-Training) (ระบุ)	ช่วงเวลา
				จัดอบรมภายใน	จัดอบรมภายนอก	จัดอบรมภายใน	จัดอบรมภายนอก					
๒๙	นายปรัชญา โพธิ์ชัย		เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/	/	การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐		มกราคม ๒๕๖๐
๓๐	นายอภิวัฒน์ เกตุพันธ์		เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/	/	การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐		มกราคม ๒๕๖๐
๓๑	นายสุรเชษฐ แก้วแดง		พนักงานผู้ช่วยสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/	/	การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐		มกราคม ๒๕๖๐
๓๒	นางสาวพรส เบริระพันธ์		เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน"	/	/	การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	/		มกราคม ๒๕๖๐		มกราคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ : ๑. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้ผู้ประเมินกำหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา ดังนี้

๑.๑. รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ

(หน้า ๓ ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ รอบที่ ๑ ช่วงเดือนต.ค. ๕๙ - มี.ค. ๖๐) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องการพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง

๑.๒. วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่นๆ (Non-Training) ดังนี้

-การฝึกอบรม หมายถึง ๑.การจัดอบรมภายนอกที่มา หมายถึง หน่วยงานกรม/ผู้จัดฝึกอบรม

๒.การส่งอบรมภายนอกกรม หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จัดฝึกอบรม

-การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่นๆ (Non-Training) เช่น การส่งงาน การเป็นพี่เลี้ยง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น



(นายอภินันท์ กัลลภ์ประวิทย์)

ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี